

ลูกา 1:1-25

ชื่อของเขาจะเป็น...ยอห์น?

ศจ.ไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์

1/12/2024

วันอาทิตย์แรกในเทศกาลอดเวนต์

วันนี้เราจะเริ่มเทศนาชุดเทศกาลอดเวนต์ซึ่งจะพาเราผ่านวันคริสต์มาสอีฟและสิ้นเดือนธันวาคม และในเดือนหน้า เราจะอ่านข้อพระคัมภีร์ที่บันทึกการประสูติของพระเยซูและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ การประสูติของพระเยซู รวมถึงผู้คนที่เป็นส่วนหนึ่งของการประสูตินั้นตามที่บอกไว้ในพระวรสารตามนักบุญลูกา ฉันหวังว่าผ่านชุดข้อความนี้ คุณและผู้คนที่คุณเชิญให้เข้าร่วมกับคุณในวันอาทิตย์หรือวันคริสต์มาสอีฟที่จะถึงนี้

จะได้รับกำลังใจในศรัทธาและยังคงจ่ออยู่ที่พระเยซูในช่วงเวลาของปีที่มีสิ่งรบกวนมากมายเนื่องจากการค้าขายคริสต์มาส ดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึก 25 ข้อแรกของลูกา 1 ข้อพระคัมภีร์นี้ค่อนข้างยาว และเราจะอ่านที่ละสองสามข้อในเช้านี้ โดยเริ่มจากข้อ 1-4 นี่คือพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดสำหรับคุณและฉันในเช้านี้....

ในโลกทุกวันนี้ที่โซเซียลมีเดียแพร่กระจายทุกสิ่งทีใครบางคนอ้างว่าเป็นความจริง “การตรวจสอบข้อเท็จจริง” กลายเป็นวลีทั่วไป ลูกาเขียนในช่วงต้นคริสต์ศักราช 60 และทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเขียนเป็นความจริงและถูกต้อง ลูกาเป็นหุ้นส่วนของอัครสาวกเปาโลและยังเป็นแพทย์ด้วย ซึ่งเราทราบจากโคโลสี 4:14

ความสามารถทางการแพทย์ของพวกเขาอาจไม่ได้ใกล้เคียงกับที่เราในปัจจุบัน

แต่ความแม่นยำและการค้นหาข้อเท็จจริงนั้นมีค่าสำหรับเขาอย่างแน่นอน

ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นเหล่านี้คือรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในชีวิตของพระเยซู

บางอย่างเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากพยานที่เห็นเหตุการณ์และผู้รับใช้ของพระวจนะ คนเหล่านี้คือคนที่รู้จักพระเยซู ได้ยินพระองค์พูด

เดินไปกับพระองค์ และอยู่ในเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในบันทึกของพระองค์ “ผู้รับใช้”

ทำให้นึกถึงคนที่กลายมาเป็นสาวกของพระเยซูและดำเนินพันธกิจของพระองค์ บางทีลูกาอาจคุยกับสาวกทั้ง 12 คน และแน่นอนว่ารวมถึงคนอื่นๆ ที่กลายเป็นผู้รับใช้พระกิตติคุณและเห็นพระเยซูด้วยตาตนเอง ดังนั้น เขาจึงตรวจสอบข้อเท็จจริง

และตอนนี้กำลังเขียนเรื่องราวชีวิตของพระเยซูอย่าง “เป็นระเบียบ” นี้

สังเกตว่าเขาไม่ได้เขียนเรื่องนี้โดยคาดหวังว่าจะถูกแชร์ไปทั่วโลกเหมือนโพสต์บนโซเซียลมีเดีย แต่เป็นจดหมายถึงเพื่อนของเขา ชื่อธีโอฟิลัส เพื่อแบ่งปันสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ เพื่อช่วยให้เขาเข้าใจและมั่นใจในพระเยซู และให้กำลังใจความเชื่อของเขา เรามาต่อกันที่ข้อ 5-7

ดังนั้น ตอนนี้ เราจะได้รู้จักกับเศคาริยาห์และเอลิซาเบธ ภรรยาของเขา เขาเป็นนุโรหิตของชาวยิว ทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและเลื่อมใสในพระเจ้า

โดยปฏิบัติตามกฎและคำสั่งทางศาสนาทั้งหมดอย่าง “ไม่มีที่ติ” ตามที่ลูกาพูดไว้แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีบาป

นี่เป็นเพียงวิธีของเขานในการเน้นย้ำว่าคุณไม่พบผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีกว่าและซื่อสัตย์กว่าคุณสองคนนี้

คนประเภทที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นคนธรรมดา พวกเขาแก่แล้วจริงๆ แล้วพวกเขา “แก่มาก” พวกเขาอย่างน้อย... เอ่อ... ฉันจะไม่บอกอายุ เพื่อไม่ให้ใครไม่พอใจ พวกเขาแก่กว่าฉัน และพวกคุณแต่ละคนคงคิดว่าพวกเขาแก่กว่าคุณ 😊 พวกเขายังไม่มืลูกด้วย

ในสมัยและวัฒนธรรมของพวกเขา การไม่มีลูกของพวกเขาถือเป็นเรื่องน่าละอายเล็กน้อย อันที่จริง ในข้อ 25 เอลิซาเบธกล่าวว่ามันเป็น

“ความเสื่อมเสีย” นอกจากนี้ พวกเขายังน่าจะกังวลว่าใครจะดูแลพวกเขาเมื่อพวกเขาแก่ตัวลง ดังนั้น นี่จึงเป็นปัญหาหลายแง่มุมในชีวิตของพวกเขา เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้ภายหลัง เรามาต่อกันในข้อ 8-17 กัน

ดังนั้น: ปุโรหิตจะผลัดกันปฏิบัติศาสนกิจที่พระวิหาร โดยมีกลุ่มปุโรหิตต่างๆ ปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ต่อวัน ตั้งแต่วันสะบาโตหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง พวกเขาจะนำผู้คนนมัสการ ถวายเครื่องบูชา อธิษฐานกับผู้คน และอื่นๆ และจะมีการเลือกคนหนึ่งให้เข้าไปในส่วนของวิหารและจุดรูปที่แท่นรูป ในขณะที่ผู้คนและปุโรหิตคนอื่นๆ จะอยู่ข้างนอกเพื่ออธิษฐาน นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสองสามข้อแรกที่นี่: เศคาริยาห์กำลังปฏิบัติหน้าที่กับกองปุโรหิตของเขา และเขาได้รับเลือกให้เข้าไปในวิหารเพื่อจุดรูป

ในขณะที่เขาอยู่ที่นั่น ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาหาเขาพร้อมกับข้อความนี้ว่าเขาและเอลิชาเบธจะตั้งครรภ์ พวกเขาจะต้องตั้งชื่อเขาว่ายอห์น และเขาจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของประชากรของพระเจ้า นำผู้คนเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า และช่วยให้ผู้คนเตรียมพร้อมสำหรับพระเจ้า ดังนั้น ยอห์นจึงเป็นผู้บุกเบิกที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ากำลังจะทำ

หากคุณไม่เคยอ่านข้อความนี้มาก่อน แต่รู้เพียงพอกเกี่ยวกับศรัทธาคริสต์นิกายที่จะตระหนักว่าพระเยซูเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ และการประสูติของพระองค์ที่เราเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาส คุณอาจจะพูดว่า "ยอห์น? ชื่อของเขาคืออะไร? ไม่มีอะไรเกี่ยวกับพระเยซูหรือ?" มันอาจจะน่าแปลกใจเล็กน้อย แต่ยอห์น (ต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อยอห์นผู้ให้บัพติศมา) กำลังจะเตรียมทางสำหรับพระเยซู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติศาสนกิจของเขาจะคล้ายกับของเอลิยาห์

ข้อ 17 กล่าวว่ายอห์นจะเข้าเฝ้าพระเจ้า “ด้วยวิญญูณและฤทธิ์เดชของเอลิยาห์ และจะหั้นใจของบรรดาบิดามารดาบุตรของคน...” เรื่องนี้อาจทำให้เราสับสนเล็กน้อย เอลิยาห์เป็นหนึ่งใน ศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลที่เราอ่านถึงในพันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือ 1 และ 2 พงศกษัตริย์ เขาไม่ได้มีหนังสือพันธสัญญาเดิมที่ตั้งชื่อตามเขา แต่เขายังคงเป็นศาสดาพยากรณ์ที่ได้รับการยกย่องและเคารพนับถือมากที่สุดคนหนึ่งในสมัยโบราณ และเขาเป็นที่รู้จักในบางส่วนจากการเรียกร้องโดยตรงและกระทันหันที่จะพูดถึงการบูชารูปเคารพและความบาปในอิสราเอล

จากนั้นเราอ่านเกี่ยวกับเขาอีกครั้งในหนังสือมาลาตี “ดูเถิด เราจะส่งผู้เผยพระวจนะเอลิยาห์มาหาเจ้า

ก่อนที่วันอันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้าจะมาถึง เขาจะทำให้ใจของพ่อแม่หันเข้าหาลูกๆ และใจของลูกๆ หันไปหาพ่อแม่...” (มาลาตี 4:5-

6) ขณะนี้ ข้อความนี้เขียนขึ้นเมื่อประมาณ 430 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นเวลาไม่กี่ร้อยปีหลังจากเอลิยาห์มีชีวิตอยู่ ดังนั้น

มันไม่ได้หมายถึงเอลิยาห์อย่างแท้จริง (แม้ว่าชาวยิวบางคนจะเชื่อเช่นนั้น) แต่หมายถึงคนที่เหมือนกับเขา

บุคคลอีกคนหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนเอลิยาห์และการปฏิบัติศาสนกิจของเขาจะมาถึงในวันของพระเจ้าเพื่อเตรียมผู้คนให้พร้อมสำหรับสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทำ ดังนั้นทูตสวรรค์จึงกล่าวว่ายอห์นคือการสำเร็จของคำพยากรณ์เมื่อ 430 ปีก่อน

และเราเห็นว่าการปฏิบัติศาสนกิจของเขามีเนื้อหาดูคล้ายคลึงกับเอลิยาห์มาก นั่นคือการเรียกร้องบาปและเรียกร้องให้ผู้คนกลับใจ

เรามาอ่านข้อสุดท้ายกันต่อ ข้อ 18-25

ข้อเหล่านี้บรรยายถึงสิ่งที่ผิดปกติบางอย่างอีกครั้ง เช่นเดียวกับข้อก่อนหน้า นั่นคือ เศคาริยาห์สูญเสียเสียง และเอลิชาเบธยังคงอยู่โดดเดี่ยวเป็นเวลา 5 เดือน การสูญเสียเสียงเป็นผลมาจากความไม่เชื่อของเศคาริยาห์เมื่อทูตสวรรค์มาบรรยายประกาศ แม้ว่าจะไม่ปกติ แต่จุดต่าง ๆ

ก็เชื่อมโยงกันสำหรับเรา แต่การอยู่โดดเดี่ยวของเอลิชาเบธเป็นปริศนาเล็กน้อย ไม่มีคำสั่งในพันธสัญญาเดิมสำหรับเรื่องนี้

และไม่มีเหตุผลทางวัฒนธรรมสำหรับเรื่องนี้ อาจเป็นเพราะอายุของเธอที่มากขึ้น เธอจึงอยากหลีกเลี่ยงการคาดเดาจากคนอื่น ๆ

จนกว่าจะเห็นได้ชัดว่าใช่ เธอตั้งครรภ์ อาจเป็นเพราะเธอให้คำมั่นสัญญาว่าส่วนตัวหรือกระทำการอุทิศตนบางอย่าง เหมือนกับการลาพักร้อน

อาจเป็นเพราะเธอมีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง ซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกหรือสองเดือนแรก ดังนั้นเธอจึงต้องอยู่บ้านเป็นเวลาหลายเดือน

แม้ว่าจะมีความลึกซึ้งบางอย่างอยู่ตรงนั้น แต่ก็มีหลายสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากข้อความนี้และนำไปใช้ในชีวิตได้ ดังนั้น

มาพูดถึงว่าข้อความนี้มีความหมายสำหรับเราอย่างไร

และพระเจ้าจะทรงใช้ข้อความนี้เพื่อหล่อหลอมเราให้เป็นสาวกของพระเยซูที่กำลังสร้างสาวกของพระเยซูได้อย่างไร จำไว้ว่าพระเยซูทรงฝึกคน 12 คนให้เป็นกลุ่มสาวกหลักของพระองค์ มีคนอื่นๆ ที่พระองค์ฝึกเช่นกันระหว่างทาง

จากนั้นพระองค์จึงทรงส่งพวกเขาออกไปเพื่อสร้างสาวกของพระเยซูให้มากขึ้น และเนื่องจากพันธกิจดังกล่าวได้รับการสถาปนาและดำเนินการแล้ว คุณและฉันจึงอยู่ที่นั่น แล้วพระเจ้าจะทรงใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ในวันนี้ได้อย่างไร ไม่เพียงแต่เพื่อทำการในตัวเราและการเป็นสาวกของพระเยซูเท่านั้น แต่ยังทรงทำการผ่านตัวเราเพื่อส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและนำพวกเขามาหาพระเยซูด้วย มีสิ่งที่คุณต้องการนั้น

บางทีอาจมีสักหนึ่งหรือสองข้อในนี้ที่สะท้อนใจคุณและติดอยู่ในใจคุณในวันนี้

ประการแรก ลูกาบอกเราในข้อเปิดว่าไม่เพียงแต่เป็นข่าวดีเท่านั้น จำไว้ว่า “พระกิตติคุณ” ใน “พระกิตติคุณตามคำบอกเล่าของลูกา”

(ยูเอจเจลิออนตามคำบอกเล่าของลูกา) หมายถึง “ข่าวดี”... ดังนั้น ประการแรก ไม่เพียงแต่เป็นข่าวดีเท่านั้น ลูกายังบอกด้วยว่านี่เป็นข่าวดีที่นั่นเชื่อถือ ลูกาทำการบ้าน เขาค้นคว้า เขาใช้สิ่งที่ได้รับมา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และบันทึกไว้ เพื่อให้มีอิทธิพลและตอนนี้คือเรามีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อใช้เป็นฐานความเชื่อของเรา

ประการที่สอง เราเห็นว่าพระเจ้าทรงซื้อสัตย์ในยามทุกข์ยาก เอลิชาเบธและเศคาริยาห์รู้สึกอับอายเพราะไม่มีลูก

บางทีคุณอาจรู้สึกว่าตนเองเป็นที่น่าอับอายในครอบครัว ชุมชน หรือที่ทำงานของคุณ หรือบางทีคุณอาจประสบกับปัญหาอื่น ๆ ในชีวิต เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ วิกฤตทางการเงิน หรือทีมฟุตบอลของวิทยาลัยของคุณพ่ายแพ้เมื่อวานนี้ ขออภัย นั่นไม่สำคัญในพระคัมภีร์ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไร พระเจ้าอยู่กับคุณท่ามกลางปัญหาเหล่านั้นและจะนำคุณผ่านมันไปได้ ดังที่บทเพลงคร่ำครวญ 3:23 กล่าวว่า

“พระเมตตาของพระองค์มีใหม่ทุกเช้า ความซื่อสัตย์ของพระองค์ยิ่งใหญ่” นี่เป็นส่วนหนึ่งของความหวังที่เรามีในพระเยซู

ซึ่งเราจะจดจำได้ในวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหา ให้ฟังปาพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐาน และฟังพายุของพระองค์ ซึ่งก็คือคริสตจักร และเราจะเห็นได้จากที่นั่นว่าปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นกับผู้คนในทุกระดับของชีวิต ในฐานะนักบวชเศคาริยาห์ได้รับการศึกษา และอยู่ในตำแหน่งที่เคารพนับถือ และถึงกระนั้น เขาและเอลิชาเบธก็รู้สึกว่าคุณเองเป็นที่น่าอับอายในชุมชน แต่พระเจ้าทรงซื้อสัตย์ ทรงประทับประคองพวกเขา และนำพวกเขาไปสู่สถานที่แห่งความปีติยินดีในที่สุด

ประการที่สาม ในอำนาจอธิปไตยของพระองค์ พระเจ้าทรงแยกผู้คนของพระองค์ออกไปเพื่อแบ่งปันข่าวดี เพื่อเป็นแสงสว่างแก่โลก

เพื่อชี้แนะผู้คนให้มาหาพระเยซู หากมันจะต้องเทศนาเรื่องนี้เพียงประเด็นเดียว ประเด็นนั้นจะเป็นประเด็นเดียว ดังนั้น

ฉันจึงอยากจะหยุดอยู่ตรงนี้อีกสักหน่อย นี่คือหัวข้อที่ครอบคลุมที่สุดในข้อนี้ ยอห์นได้รับเลือกตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดด้วยซ้ำ

เพื่อทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซู เศคาริยาห์และเอลิชาเบธก็เช่นกัน และยังมีคนอื่น ๆ อีกมากมายด้วย ดังที่เราจะเห็นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แต่ไม่ใช่แค่ผู้คนจาก ศตวรรษแรกคริสตศักราชในส่วนนั้นของโลก เพราะพระเจ้ายังไม่เสร็จสิ้น คุณและฉัน

ณ ที่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่พระเจ้ากำลังเขียน และเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำในข้อความนี้

พระองค์ทรงเรียกคุณและฉันอย่างมีอำนาจอธิปไตยให้ทำสิ่งต่างๆ ตามจุดประสงค์ของพระองค์

เพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของพระองค์เพื่อความรอดแก่ทั้งโลกผ่านทางพระเยซู

คุณและฉันยังได้รับการแยกไว้โดยพระเจ้าเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในนามของพระเยซู บางที

เหมือนกับที่ประกาศว่าพวกเขาจะมีลูกและตั้งชื่อเขาว่ายอห์น ซึ่งเรื่องนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจ แต่เป็นเรื่องจริง

คุณเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระเจ้าที่เน้นพระเยซูเป็นศูนย์กลาง

เริ่มต้นด้วยการนมัสการ เมื่อคุณอยู่ที่นี้และคุณมีส่วนร่วมในการนมัสการด้วยสุดหัวใจ สุดจิตวิญญาณ สุดความคิด และสุดกำลัง
 คุณกำลังปรนนิบัติผู้อื่นและนำพวกเขามาหาพระเยซู สัปดาห์นี้ ฉันทักถึงเรื่องจริงจากปี 1991 ของเจอร์รี ซิตเซอร์
 ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเวียร์ ซึ่งแม่ ภรรยา และลูกคนหนึ่งของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อรถของพวกเขาถูกชนโดยคนขับเมา
 หลังจากนั้น เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเข้าร่วมการนมัสการที่โบสถ์ได้สักพักใหญ่ เขาจะไปแต่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าใจได้
 แต่ผู้คนรอบข้างเขาขณะที่พวกเขานมัสการ พระเจ้าได้เสริมกำลังและให้กำลังใจเขา และพาเขาไปด้วย เขาต้องการศรัทธาจากคนอื่น ๆ
 เพื่อให้กำลังใจศรัทธาของเขา การนมัสการของคุณให้กำลังใจผู้อื่นและนำพวกเขาไปสู่การประทับของพระเยซู

สำหรับผู้ที่เคยชินกับการรับชมทางออนไลน์แต่สามารถมาที่นี่ได้ด้วยตนเอง

(และฉันรู้ว่าบางคนสามารถดูทางออนไลน์ได้เท่านั้นเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือคุณอยู่นอกพื้นที่... ฉันไม่ได้หมายถึงสถานการณแบบนั้น)...

แต่สำหรับผู้ที่สามารถมาที่นี่ได้ ฉันอยากให้คุณรู้ว่าเรากำลังคิดถึงคุณ

การที่คุณอยู่ที่นี้ทำให้เรามีกำลังใจมากกว่าสติการรับชมการนมัสการทางออนไลน์อีกครั้ง และคุณอาจคิดว่าคุณไม่คิดถึงเรา

แต่ฉันเชื่อว่าคุณจะได้รับกำลังใจในศรัทธามากขึ้นเช่นกันหากคุณอยู่ที่นี้ จากสถานที่นมัสการนั้น เราเติบโตผ่านกระบวนการเป็นสาวกโดยเจตนา เช่น
 กลุ่มเล็ก การอุทิศตนประจำวัน เป็นต้น และในที่สุด

เราดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างแท้จริงในขณะที่เรารับใช้และนำผู้คนมาหาพระเยซู พระเยซูไม่ได้เริ่มต้นองค์การศาสนา

แต่พระองค์เริ่มต้นขบวนการสาวกที่นำไปสู่สถานที่แห่งการรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสาวกของพระองค์ ดังนั้น

คุณได้รับเรียกจากพระเจ้าให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจแห่งการไปบาปที่เน้นที่พระเยซูเป็นศูนย์กลางของพระเจ้า

เช่นเดียวกับที่เราเห็นพระเจ้าทรงทำการผ่านผู้คนในข้อพระคัมภีร์วันนี้

ประการที่สี่ เราเรียนรู้ว่า อย่าสงสัยพระเจ้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระองค์กำลังทำเพื่อนำชาวติของพระเยซูมาสู่โลก

เคลริยาห์สงสัยและทำให้เขาสูญเสียเสียงไปตลอดระยะเวลาของการตั้งครุฑ บางทีนั่นอาจเป็นพรสำหรับเอลิซาเบธ ฉันไม่รู้...

แต่บทเรียนนั้นชัดเจน: อย่าสงสัยพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเรียกให้คุณทำบางอย่างเพื่อความรุ่งโรจน์ของพระองค์และเพื่อประโยชน์ของพระกิตติคุณ
 วิวาใจของพระองค์ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ พระองค์ทรงมีแผน ตามที่โรม 8:28 กล่าวไว้ว่า

“และเรารู้ดีว่าพระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)

พระเจ้ากำลังทรงเรียกคุณ พระองค์ทรงเรียกคุณให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระองค์กำลังทำ อย่าสงสัยว่าพระเจ้าทรงสามารถทำงานผ่านคุณได้

เพื่อสรุปและสรุปเรื่องนี้: พระกิตติคุณของพระเยซูเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ

พระเจ้าทรงเรียกคุณและฉันอย่างมีอำนาจอธิปไตยให้มีส่วนร่วมในพันธกิจที่เน้นพระเยซูเป็นศูนย์กลางของพระองค์

และอย่าสงสัยพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลย ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้และต่อจากนั้น ขอให้เราเดินหน้าไปด้วยกันในฐานะสาวกของพระเยซู:

เปี่ยมด้วยความหวังขณะที่เรานมัสการ เติบโตในศรัทธา

และดำเนินชีวิตในพันธกิจและการทรงเรียกอันทรงอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าในการนำผู้คนมาหาพระเยซู ขอให้เราอธิษฐาน...อาเมน